

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ ม.เกษตร กำแพงแสน แนะแนวเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ทั้งภาษา และ ความรู้สุขภาพแบบองค์รวม



การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ ม.เกษตร กำแพงแสน

แนะแนวเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ทั้งภาษา และความรู้สุขภาพแบบองค์รวม

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand: ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรม “International Day 2017” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและผู้ที่สนใจได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สอง พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับผู้ที่สนใจด้วย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นรุธ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.บัญญัติ ชินศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวจรรวรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ โดยมี อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องคอนเวนชัน อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.นรุธ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสด้านการศึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศให้กับนักศึกษาได้เปิดหูเปิดตา และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และนำความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศของเรา ในทุกๆ ด้าน โดยที่ทางมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามความต้องการของตลาดแรงงานด้วย เช่นปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ ซึ่งบ้านเรายังขาดบุคลากรและเทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านนี้อีกมาก

ด้าน น.ส.ธัญลักษณ์ สุขสะอาด ผู้จัดการฝ่ายดำเนินการ ศูนย์การศึกษาข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์ เล่าว่า ที่นิวซีแลนด์มีสถาบันการศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ อาหาร กีฬา ฯลฯ และสาขาที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในตอนนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีการเรียนการสอนอย่างครบวงจร ทั้งด้านโภชนาการอาหาร จิตวิทยา และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ซึ่งงานที่รองรับผู้ที่จบการศึกษาด้านนี้ยังมีอยู่อีกมาก ไม่ว่าจะเป็น Personal Trainer หรือ Care Giver ทั้งนี้ในต่างประเทศจะมองว่าคนที่จบด้านนี้คือคนที่ดูแลสุขภาพองค์รวมของตัวเองเป็นอย่างดี แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่มี และมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตสูง สามารถทำให้ออกกำลังกายได้อย่างยาวนาน ซึ่งแตกต่างจากบ้านเรามากที่มองว่าการเรียนด้านนี้ไม่มีความสำคัญเท่าที่ควรนัก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz